

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

\*\*\*\*\*

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์	ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์-
๒	นายเจริญ ตีบยะภาค	รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เจริญ ตีบยะภาค-
๓	นางกัญญา แก้วภาค	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ปิยพร ธาภาค-
๔	นางปิยพร ธาภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เสริมศรี เสาวภาณี-
๕	นางเสริมศรี เสาวภาณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-พรศิลป์ จิวเมฆ-
๖	นางพรศิลป์ จิวเมฆ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เจริญ ตีบยะภาค-
๗	นายวรพงศ์ บุตรแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วรพงศ์ บุตรแก้ว-
๘	นายวิศรุต แก้วภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิศรุต แก้วภาค-
๙	นายวิโรจน์ ยะสินธุ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิโรจน์ ยะสินธุ์-
๑๐	นายเกษม แปะปัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เกษม แปะปัน-
๑๑	นายณรงค์ ทะภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ณรงค์ ทะภาค-

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุม ๑๑ คน

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิทวัส จอมขันเงิน	นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิทวัส จอมขันเงิน-
๒	นายอนันต์ จินะภาค	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-อนันต์ จินะภาค-
๓	นางยุพินธุ์ นันทาทาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-ยุพินธุ์ นันทาทาศ-
๔	นายสำเร็จ ใหม่หลวง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-สำเร็จ ใหม่หลวง-
๕	นายสงัด จินะภาค	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-สงัด จินะภาค-
๖	น.ส.กัลยารัตน์ ณ พรหม	ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-กัลยารัตน์ ณ พรหม-
๗	นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	-จิรวรรณ ปลาสุวรรณ-
๘	นายแดนชัย ชัดคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	-แดนชัย ชัดคำ-
๙	น.ส.สุภาภรณ์ญา แปะป้อ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-สุภาภรณ์ญา แปะป้อ-
๑๐	นายยุทธนา ปิงชัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	-ยุทธนา ปิงชัย-

## ผู้เข้าร่วมการประชุม (ต่อ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๑	นางเฉลิมพร อ่อนแสง	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	-เฉลิมพร อ่อนแสง-
๑๒	นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	-วชิราภรณ์ หล้ากาศ-
๑๓	น.ส.พัคตร์พริ้ง พึ่งสำราญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-พัคตร์พริ้ง พึ่งสำราญ-
๑๔	น.ส.รุจิรา หมื่นกาศ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	-รุจิรา หมื่นกาศ-
๑๕	น.ส.วรรษยา เมากาวิน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	-วรรษยา เมากาวิน-
๑๖	นางพัสนีย์ กิตติคำ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	-พัสนีย์ กิตติคำ-
๑๗	นางละอองดาว จันทาญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-ละอองดาว จันทาญ-
๑๘	นายนพรัตน์ สิงห์ครุฑ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-นพรัตน์ สิงห์ครุฑ-
๑๙	สิปโธไพรัตน์ เสาดอ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	-
๒๐	นางวิไลลักษณ์ อินตะ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-วิไลลักษณ์ อินตะ-
๒๑	นายมงคล จินะกาศ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-มงคล จินะกาศ-
๒๒	นายเจริญ กันทากาศ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-เจริญ กันทากาศ-
๒๓	นายจักรกฤษณ์ เดคำกาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	-จักรกฤษณ์ เดคำกาศ-
๒๔	นางฉวีวรรณ จินะเป็งกาศ	แม่ครัว	-ฉวีวรรณ จินะเป็งกาศ-
๒๕	นายยุคล ฝั้นพรหม	ภารโรง	-ยุคล ฝั้นพรหม-
๒๖	นายอุดม นันทากาศ	พนักงานจ้างทั่วไป	-
๒๗	นายทักษิณ สุขสวัสดิ์	พนักงานจ้างทั่วไป	-
๒๘	นางศิริประภา คำฟู	พนักงานจ้างทั่วไป	-ศิริประภา คำฟู-
๒๙	น.ส.ชฎาทิพย์ โยกาศ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-ชฎาทิพย์ โยกาศ-
๓๐	น.ส.บุษราภรณ์ นันทากาศ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-บุษราภรณ์ นันทากาศ-
๓๑	นางศิริินภา ไชยวงศ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-ศิริินภา ไชยวงศ์-
๓๒	น.ส.สลิลทิพย์ ปัญญา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-สลิลทิพย์ ปัญญา-

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ในการประชุมสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ขึ้นเป็น รองประธานสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น บัดนี้ อำเภอมะนัง ได้แจ้งผลการแต่งตั้ง นายเจริญ ดีบะเยกาศ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง แล้ว ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ (แจ้งตามหนังสืออำเภอมะนัง ที่ ลพ ๐๐๒๓.๑๑/๒๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓)

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**ประธานสภาเทศบาล** ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

**นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)**  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

**ประธานสภาเทศบาล** ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบ

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

**๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑**

**ประธานสภาเทศบาล** ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

**นายวิศรุต แก้วภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ นายชาติ ปันสุภา ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทำให้พ้นจากการเป็นประธานกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ จึงได้ทำการเลือก นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง เป็น ประธานกรรมการฯ แทนบุคคลดังกล่าว และเลือก นายเจริญ ตีบะยาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง เป็น เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้ประชุมเพื่อตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้-

เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้ทำการสำรวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้-

๑) ได้รับแจ้งจากนายบุญส่ง ถึงภาค ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ แจ้งว่าลำเหมืองแม่ตุ๊ดเกิดน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย อาจทำให้ไม่สามารถผันน้ำเข้าที่นาในฤดูการทำนาในครั้งต่อไปได้

๒) ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า แจ้งว่าบริเวณสามแยกทางหลวงหน้าป้อมยามบ้านหนองยางฟ้า (ทางไปหนองล่อม) มีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายครั้ง

อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

**ประธานสภาเทศบาล** ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

**นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้เสนอปัญหาตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องลำเหมืองที่ได้รับความเสียหายและไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนทางหลวง ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.-

๑) กรณีรับแจ้งจากนายบุญส่ง ถึงภาค เรื่องปัญหาลำเหมืองแม่ตุ๊ดได้รับความเสียหาย จะได้ดำเนินการมอบหมายให้กองช่าง ทำการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ เห็นควรให้ทางหมู่บ้านได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนำโครงการเข้าบรรจุในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทางเทศบาลจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

๒) กรณีปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางหลวงหน้าป้อมยามบ้านหนองยางฟ้า ขอเรียนว่าทางเทศบาลฯ ได้เคยดำเนินการประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรมทางหลวงไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถชนกันในบริเวณดังกล่าว ปัญหานี้ถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทางเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง พร้อมกับแนบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาลให้แล้วเสร็จต่อไป

**ที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒**

**ประธานสภาเทศบาล** ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

**นางปิยพร ธากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.-

๑) ปัญหาสุนัขจรจัด

ด้วยขณะนี้ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าพบสุนัขจำนวนหนึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนออกตระเวนกัดไล่เลี้ยตามหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับบ่อขยะ คาดว่าเป็นสุนัขจรจัดที่อาศัยบริเวณบ่อขยะและสุนัขมีเจ้าของที่เจ้าของไม่ดูแล

๒) การลดหมอกควันไฟป่า

ปัญหาค่า PM ๒.๕ เกิดจากหมอกควันไฟป่าที่ฟุ้งกระจายอยู่ในขณะนี้ ขอเสนอให้ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการไม่เผาป่าหญ้าหรือที่รกร้าง ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

๓) การระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนา

ด้วยปัจจุบันได้เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนาซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีการเริ่มระบาดเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้เทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความรุนแรงของโรคติดต่อนี้ และวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดต่อจากโรคนี้

๔) ปัญหากลิ่นมูลสุกร

ในช่วงนี้มีปัญหาการเกิดกลิ่นมูลสุกร(กลิ่นขี้หมู) แพร่กระจายโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่ ๕ และบริเวณใกล้เคียง จึงขอแจ้งต่อฝ่ายบริหาร ได้ตรวจสอบสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข

อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน จำนวน ๔ เรื่องนี้ ให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

**ประธานสภาเทศบาล** ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

**นายวิฑูรย์ จอมชั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของตำบลท่าทุ่งหลวง ทั้ง ๔ เรื่อง ในนามของผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วงและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงแนวทางดำเนินการ ดังนี้.-

๑) กรณีปัญหาสุนัขจรจัด ทางเทศบาลฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทา จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้.-

(๑) จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่ได้จากการสำรวจ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมวมารับวัคซีนและมาแจ้งขอลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(๒) ในส่วนของสุนัขจรจัดบริเวณบ่อขยะ จะเร่งประสานกับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการหาวิธีดำเนินการล้อมจับเพื่อทำหมันและคุมกำเนิดป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น

(๓) กรณีของสุนัขที่อาจมีเจ้าของไปทำร้ายกัดกินไก่ชาวบ้าน จะได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กำชับให้เจ้าของสุนัขดูแลสุนัขของตนเองให้ดี เผื่อระวังไม่ให้สุนัขของตนเองไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน

๒) กรณีปัญหาการลดหมอกควัน เป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน กำชับให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาชนอย่างจริงจัง ห้ามเผาป่า เศษไม้ใบหญ้า พื้นที่รกร้าง ทางเทศบาลฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ตามระบบเสียงไร้สายเป็นประจำ ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณีและรณรงค์ประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ

๓) กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนา มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคติดต่ออันตรายในอนาคต เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงเห็นความช่วยกันรณรงค์การกินอยู่และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธีการ กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่ถูกสุขภาพลักษณะ ก็จะเป็นวิธีการป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง

๔) กรณีปัญหากลิ่นมูลสุกร (ขี้หมู) ยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าสอย การแก้ไขปัญหารื้อนี้คงต้องดำเนินการประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังพื้นที่ต้นเหตุ

**ที่ประชุม**                      **รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ เรื่อง ปรีกษาเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ**

**ประธานสภาเทศบาล** ในระเบียบวาระนี้ เป็นการปรีกษาที่ประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**เลขานุการสภาเทศบาล** เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

(- มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๑

“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด...

วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๒๑ “ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรีกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ”

ข้อ ๑๑ (๒) “ สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีการกำหนดกี่วัน ”)

**ประธานสภาเทศบาล** ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาในการประชุมแต่ละสมัย ซึ่งในส่วนของปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ที่ประชุมสภาฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น จึงต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญอีก ๓ สมัย ได้แก่ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และกำหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔)

**นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้.-

ปี ๒๕๖๓

สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน  
สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน  
สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

ผู้รับรอง ๑. นางพรศิลป์ จิวเมฆ ๒. นายวิศรุต แก้วกาศ ๓. นายณรงค์ ทะกาศ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น **ให้ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม  
สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ**

นางพรศิลป์ จิวเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอกำหนดสมัยประชุม  
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๕๔) ดังนี้.-

เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน

ผู้รับรอง ๑. นางเสริมศรี เสาวภาณี ๒. นายเกษม แปะปิ่น ๓. นายวรพงศ์ บุตรแก้ว

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น **ให้ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม  
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔) ตามที่เสนอ**

มติที่ประชุม

ปี ๒๕๖๓

- สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔)

เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

### นายวิฑูรย์ จอมชั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงทุกท่าน

๑) ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงทุกท่าน ในการร่วมประสานงานการปรับปรุงถนนดินลูกรังและหินคลุกในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ทั้งเขต ๑ และเขต ๒

๒) ขอแจ้งความคืบหน้าการขุดลอกห้วยยามูล ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรองรับน้ำในฤดูแล้ง

๓) การขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งยืนยันแล้ว ได้ให้กองช่างทำการประมาณการราคาค่าก่อสร้างแล้ว และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาช่วงเช้า ขอเชิญคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้วย

๔) การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ OTOP ตำบลทาทุ่งหลวง บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๕ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกิจกรรมในงาน ร่วมพิธีไหว้ครูบูชาเครื่องมือช่าง ร่วมเดินขบวนรถแห่ไม้แกะสลัก พิธีเปิดงาน และร่วมเป็นเกียรติตลอดการจัดงาน

๕) ขอแจ้งกำหนดโครงการฝึกอบรมฯ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้

- วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมการศึกษาดูงาน

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนางานของตนเอง ร่วมกันพัฒนาชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต

### นายวรพงศ์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนปรึกษาเรื่องดังนี้

๑) แนวทางการปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้านหนองหลวง

๒) การซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณจุดหน้าร้านวังลาบชม

๓) การปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกยังไม่เพียงพอและทั่วถึง

### นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

๑) ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ในการประสานงานแก้ไขปัญหาการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่หมู่ที่ ๒

๒) ขอปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มสำหรับดำเนินการถมดินลูกรังและหินคลุก ให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่และทั่วถึงกว่าที่เป็นอยู่

### นายวิฑูรย์ จอมชั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงทุกท่าน

๑) การปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้านหนองหลวง ทางเทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ดำเนินการทั้งสายต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือจากทางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทางเทศบาลฯ จะได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของทางหลวงชนบท

๒) การซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณจุดหน้าร้านวังลาบชม เนื่องจากรถกระเช้าเข้าดำเนินการไม่ถึง จะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ป็นเสาเข้าทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จต่อไป



**นายอนันต์ จินะภาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง**

เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงทุกท่าน

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการถมดินลูกรังและหินคลุก ทางฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นในการปรับปรุงถนนเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังดำเนินการได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณต่อไปทางฝ่ายบริหาร คงจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง โดยการเพิ่มงบประมาณดำเนินการให้มากขึ้น

**ประธานสภาเทศบาล** มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่

**ที่ประชุม** ไม่มี

**ประธานสภาเทศบาล** กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) - กัญญา แก้วภาศ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกัญญา แก้วภาศ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

- ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ...๑๘... มิถุนายน ๒๕๖๓  
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) - ปิยพร ธากาศ -  
(นางปิยพร ธากาศ)  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - พรศิลป์ จิวเมฆ -  
(นางพรศิลป์ จิวเมฆ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - เกษม แ่งปิ่น -  
(นายเกษม แ่งปิ่น)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - ณรงค์ ทะภาค -  
(นายณรงค์ ทะภาค)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - วรพงศ์ บุตรแก้ว -  
(นายวรพงศ์ บุตรแก้ว)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - เสริมศรี เสาวภาณี -  
(นางเสริมศรี เสาวภาณี)  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง สมัย...สามัญ...ที่...๒... เมื่อวันที่...๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓...

(ลงชื่อ) - จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ -  
(นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง